

Khởi công dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại tỉnh Bình Định

Ngày 18/8/2024, tại khu đô thị mới Long Vân, thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với tập đoàn FPT tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại tỉnh Bình Định.



Dự án được triển khai với mục tiêu thúc đẩy sáng tạo, đầu tư, nghiên cứu phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và hình thành khu đô thị phụ trợ với tính chất chính là đô thị trí tuệ nhân tạo góp phần thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ, góp phần đưa Bình Định thành trung tâm AI của khu vực. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng góp phần đưa Bình Định trở thành trung tâm AI của khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, việc xây dựng trung tâm này là một minh chứng cho sự quyết tâm của tỉnh Bình Định trong việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với các định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần tăng nhanh tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh Bình Định, qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Định trong thời đại công nghệ số. Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ sẽ đóng vai trò như một điểm nhấn trong hệ sinh thái công nghệ của tỉnh, nơi tập trung vào các hoạt động thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng AI vào các lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, và nông nghiệp.

Tại sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT nhấn mạnh, công nghệ có thể giúp các công ty, các thành phố, các tỉnh và thậm chí là một quốc gia phát triển vượt trội. Ông tin rằng tỉnh Bình Định sẽ nhanh chóng trở thành trung tâm AI, bán dẫn của khu vực và thậm chí là trên thế giới. FPT sẽ song hành cùng Bình Định đào tạo, phát triển nguồn nhân lực AI và thu hút các chuyên gia AI hàng đầu của Việt Nam, của thế giới về với Bình Định.

Dự án gồm 3 phân khu chức năng chính là trung tâm trí tuệ nhân tạo; khu giáo dục và đào tạo; khu đô thị phụ trợ. Nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao về tỉnh Bình Định, cũng tại sự kiện để thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai dự án, liên danh FPT Quy Nhơn đã ký kết biên bản ghi nhớ bàn giao nhà trong năm 2025 cho cán bộ, nhân viên có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển tại Bình Định.

P.A.T (tổng hợp)

Nguồn: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.